



## บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.86 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.80-31.90 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.86 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.83 ภาพรวมเงินบาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.80-31.90 บาท

\* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า บาทอ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แต่มองว่าระยะนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วและอาจยั่งยืน โดยวานนี้ บาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 3 เดือน

\* ขณะที่วานนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 0.50% จากมุมมองเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่มีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ ตามทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องและติดลบ

\* มองว่าหลังจากนี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับนี้ เนื่องจากมีคณะกรรมการ 3 ท่านต้องการให้คงดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงการสิ้นสุดของวัฏจักรการปรับลดดอกเบี้ยในรอบนี้แล้ว

\* สำหรับการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น มาจากความหวังว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะสามารถกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ และหากหุ้นทั่วโลกยังคงฟื้นตัวต่อจะส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อไป

\* ฝ่ายตลาดการเงินโลกยังขาดปัจจัยใหม่ ดอลลาร์ไม่ได้แรงหนุนจากการเปิดเผยรายงานจากการประชุมกำหนด นโยบายล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่แสดงว่ายังเน้นย้ำเรื่องตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับใกล้ 0%

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.31 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 99.12

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,648.58 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -1,045.26 ล้านบาท

\* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทแข็งค่าขึ้นระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.878 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้